



## PITECH PVC: VẬT LIỆU NỘI THẤT THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỮNG



Với quan điểm, lấy khoa học và kỹ thuật làm nền tảng, lấy chất lượng tạo ra giá trị, những năm gần đây, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Cao Sơn (PITECH) đã không ngừng sáng tạo, phát triển và trở thành một trong những công ty sản xuất tấm nhựa PVC hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu PITECH PVC là nguồn vật liệu xanh, thân thiện với môi trường, góp phần khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để nâng tầm không gian sống của mọi gia đình trở nên hoàn mỹ.



Ông Bùi Cao Sơn - Giám đốc PITECH cho biết, được thành lập từ năm 2006, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu PITECH PVC đã dần trở nên quen thuộc đối với thị trường trong và ngoài nước.

Với 2 nhà máy: Nhà máy sản xuất số 1 tại Lô 6 Khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, huyện Đông

Anh, Hà Nội và Nhà máy sản xuất số 2 tại Lô CN-02, Cụm công nghiệp Tiên Tiến (TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) cùng việc trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị sản xuất hiện đại..., các sản phẩm nhựa PVC cao cấp do Công ty sản xuất đã dần chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.



Quy trình sản xuất PVC của Công ty luôn tuân thủ yêu cầu về chất lượng và mẫu mã sản phẩm.

PITECH tạo ra có nhiều tính năng vượt trội như: chịu nước, không mối mọt, không cong vênh, chống cháy, thi công nhanh và độ bền cao.

Điển hình cho các sản phẩm nêu trên là: PVC PITECH phủ PETG. Sản phẩm này đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ốp tường, làm vách ngăn, trang trí nội thất (phòng khách, văn phòng, khách sạn, nhà hàng), làm biển hiệu, bảng hiệu, banner quảng cáo...; PVC PITECH phủ melamine, rất thích hợp để làm tủ bếp, tủ quần áo, vách ngăn, đồ trang trí nội thất...



Nhiều thiết bị, máy móc hiện đại được Công ty PITECH trang bị phục vụ sản xuất.

Với việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cùng sự đầu tư nhiều máy móc, phương tiện hiện đại như máy nghiền thô/tinh nhựa, bộ trục đùn nhựa, máy in phun, máy nén khí trực vít biến tần, dây chuyền máy dán màng ép nhiệt, máy chia cắt cuộn màng, máy dán ép gia công bề mặt, máy chà nhám, máy trộn phối liệu tự động, các loại xe nâng... cùng đội ngũ công nhân có kỹ thuật cao, lành nghề... Công ty hiện đang sản xuất nhiều chủng loại tấm nhựa PVC với kiểu dáng và mẫu mã khác nhau. Nhằm đón đầu xu hướng sản xuất vật liệu nội thất xanh, thân thiện với môi trường... các sản phẩm do

Với truyền thống sản xuất các mặt hàng như: tấm nhựa PVC, tấm nhựa PVC phủ màng vân gỗ, tấm nhựa PVC phủ melamine, tấm nhựa PVC cắt CNC... cùng việc thường xuyên đầu tư, đổi mới trang bị máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, hy vọng rằng trong thời gian tới, PITECH sẽ ngày càng phát triển, trở thành đơn vị sản xuất tấm nhựa PVC hàng đầu tại Việt Nam

**Ninh Diệm**